

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

นโยบาย	การดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑. นโยบายการวางแผนอัตรากำลัง สอดรับกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร ตอบสนองตามความจำเป็น และ ความเหมาะสม คำนึงถึงประโยชน์ สูงสุดของราชการ	- การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ - นายกฤตกรนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕	
๒. นโยบายการสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้ง รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	- ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วน เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ประกอบด้วย นายก้องการการบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าสำนักปลัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบาย ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก - ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก	
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	- การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด - การจัดทำกิจกรรม โครงการฝึกอบรมต่างๆ - การประชาสัมพันธ์รณรงค์	
๔. นโยบายการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ อย่างเท่าเทียมกัน ความก้าวหน้าใน สายงานอาชีพ จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถตามคุณภาพและผลสำเร็จของงาน	- การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก - มีการวางแผนและพิจารณาจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ พัฒนาความรู้ตามสายงานของแต่ละตำแหน่ง - ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองตามสายงานแต่ละตำแหน่ง	
๕. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขในการทำงานโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	- มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในตำแหน่งให้บุคลากรทราบ - มีการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง - มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี	

(นายพนพดล เมืองคำบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก